



ที่ นร ๑๒๐๐/ว๒

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

ด้วยคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมร่วมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และมีข้อสั่งการในระดับนโยบายให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดปฏิบัติเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ขอแจ้งข้อสั่งการในระดับนโยบายของ ก.น.จ. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

กองพัฒนาระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

โทร ๐๘๐ ๙๙๒ ๕๑๙๖ (อภิศักดิ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th

## ข้อสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.น.จ.)

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมร่วมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และมีข้อสั่งการในระดับนโยบายให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้

### ๑. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ กำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนงาน/โครงการให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยให้พิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คุ่มค่า ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการอย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกมิติ และกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และช่วยแก้ไขปัญหาความไม่พร้อมของโครงการ เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ หรือขาดการสำรวจพื้นที่อย่างเพียงพอ ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม

๑.๒ กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงหากเกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน จังหวัดสามารถหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ได้อย่างทันท่วงที

๑.๓ ควรกำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลโครงการภายใต้ประเด็นพัฒนาของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดในภาพรวม เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากที่ผ่านมายังมีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบางแห่งไม่ได้ติดตามประเมินผลโครงการ ไม่กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตาม รวมทั้งไม่ได้กำหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์/แบบประเมินผลการติดตาม และไม่มีรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. จึงควรมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ทำหน้าที่ประเมินผล หรือวิธีการอื่น เพื่อให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ เพียงใด รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการต่อไป

### ๒. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ก่อนเริ่มการจัดทำแผนงาน/โครงการเป็นประจำทุกปี ควรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมหรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งในด้านการจัดทำแผน การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดตามสัญญา การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าจากโครงการได้

๒.๒ เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความพร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที รวมทั้งต้องมอบอำนาจให้หน่วยดำเนินโครงการโดยเร็ว และเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันกำหนดระยะเวลา

๒.๓ เร่งโอนสินทรัพย์ของโครงการ เพื่อให้มีหน่วยงานบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างนั้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการบริหารจัดการ ติดตาม ดูแล บำรุงรักษา หลังจบโครงการ รวมทั้งมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-----